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Ông Nguyễn Thế Thứ, xã Thụy Thanh (Thái Thụy)
Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh thường xuyên quan tâm 
đến nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, đặc biệt có nhiều cơ chế, chính 
sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông 
nghiệp tập trung, quy mô lớn, nâng 
cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, 
thực tế hiện nay có nhiều hộ tích tụ 
được diện tích rất lớn hàng chục héc-
ta song không được hỗ trợ do các thửa 
không liền kề nhau vì nhiều hộ xen kẽ 

không muốn cho thuê, mượn lại ruộng. Tôi mong trong thời 
gian tới các cấp, các ngành có cơ chế để các trường hợp 
tích tụ được diện tích lớn nhưng các thửa không liền kề cũng 
được nhận hỗ trợ theo quy định; đồng thời, có giải pháp giải 
quyết vấn đề các hộ bỏ ruộng hoang nhưng không cho thuê 
lại đất. Việc này không chỉ lãng phí tài nguyên đất đai mà 
còn tạo nơi trú ngụ cho chuột gây ảnh hưởng tới các diện tích 
xung quanh, gây khó khăn cho quá trình điều hành của HTX 
DVNN. Ngoài ra, chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành có 
giải pháp hỗ trợ nông dân bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng 
“được mùa mất giá” để bà con yên tâm sản xuất. 
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NHÓM PHÓNG VIÊN

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh

Cũng như mọi ngày, từ 
sáng sớm, điều dưỡng 
trưởng Khoa Nam, Bệnh 

viện Tâm thần Thái Bình Trương 
Thanh Tùng đã có mặt tại các 
buồng bệnh, gọi bệnh nhân 
dậy đánh răng, rửa mặt, tập thể 
dục, ăn sáng, cho uống thuốc 
hoặc tiêm truyền theo từng mặt 
bệnh. Ở Khoa Nam hiện có gần 
90 bệnh nhân, mỗi người một 
độ tuổi, tình trạng bệnh lý khác 
nhau, người nặng thì rối loạn 
tâm thần kèm theo cả bệnh 
nền, có người lại nghiện rượu, 
ma túy, người nhẹ thì rối loạn 
cảm xúc, hay lo lắng, bồn chồn, 
mất ngủ... Chăm sóc bệnh nhân 
bình thường đã khó, bệnh nhân 
rối loạn tâm thần, nhận thức 
hạn chế lại khó gấp bội phần. 
Thế nhưng, với tình cảm và lòng 
yêu nghề, điều dưỡng Trương 
Thanh Tùng vẫn luôn ân cần, tỉ 
mỉ chăm sóc những bệnh nhân 
đặc biệt của mình.

Điều dưỡng Trương Thanh 
Tùng chia sẻ: Trước đây, mẹ 
tôi là bác sĩ Bệnh viện Tâm 

thần Thái Bình. Từ bé thường 
xuyên ở trong Bệnh viện nên 
tôi rất thấu hiểu và cảm thông 
với những người không may 
mắc bệnh phải vào đây điều trị. 
Hàng ngày, điều dưỡng chúng 
tôi phải giúp người bệnh tắm 
gội, vệ sinh cá nhân, có lúc 
còn phải cho họ ăn; nhẹ nhàng 
khuyên bảo, kiểm tra việc uống 
thuốc, phối hợp cùng bác sĩ để 
điều trị; rà soát các phòng để 
kiểm tra xem có dao, vật sắc 
nhọn, bình sành, thủy tinh, nước 
nóng... tránh để bệnh nhân tự 
gây thương tích cho mình và 
người khác. Lúc bình thường 
không sao nhưng khi họ phát 
bệnh thì rất mệt. Không chỉ 
chống đối không ăn uống, bệnh 
nhân còn đánh cả bác sĩ, nhân 
viên y tế. Bản thân tôi cũng đã 
bị đánh nhiều lần. Có lần bệnh 
nhân trốn Bệnh viện, chúng tôi 
mất rất nhiều thời gian đi tìm.

Chăm sóc ban ngày đã mệt 
nhưng các điều dưỡng của 
Bệnh viện còn phải trực, “canh 
gác” bệnh nhân cả ban đêm. 

Cứ 2 giờ/lần, các điều dưỡng 
lại thay nhau đi đến từng buồng 
bệnh, kiểm tra số lượng bệnh 
nhân, tình trạng sức khỏe, phát 
hiện kịp thời nếu bệnh nhân bị 
hôn mê... Dù biết công việc của 
mình rất vất vả do bệnh nhân 
phần lớn bị rối loạn tâm thần, 
nhận thức giảm phải chăm sóc 
toàn diện song điều dưỡng 
Tùng cùng các cán bộ, nhân 
viên y tế của Bệnh viện chưa 
lúc nào nhụt chí, họ vẫn luôn 
yêu mến công việc của mình. 
Bệnh nhân Nguyễn Văn Thành, 
xã Minh Lãng (Vũ Thư) chia sẻ: 
Trước kia tôi không ngủ được, 
đêm cứ dậy thắp hương, có khi 
đốt hết cả nắm hương rồi nói 
lẩm bẩm. Thế nhưng từ ngày 
vào đây các bác sĩ, điều dưỡng 
chăm sóc, điều trị chu đáo như 
người thân, tình trạng bệnh của 
tôi đã ổn hơn. Giờ tôi ăn ngủ 
tốt.

Ngoài chuyên khoa đặc thù 
là chăm sóc bệnh nhân tâm 
thần, công việc của các điều 
dưỡng làm ở khoa cấp cứu, hồi 

sức tích cực... cũng rất vất vả. 
Bởi đây là những bệnh nhân 
nặng, phải điều trị dài ngày. 
Những điều dưỡng ở đây phải 
thường xuyên theo dõi sát 
các chỉ số sinh tồn của người 
bệnh. Khi người bệnh có diễn 
biến bất thường sẽ thông báo 
ngay cho bác sĩ. Bên cạnh đó, 
những bệnh nhân nặng thường 
không thể tự ăn uống, vệ sinh 
cá nhân. Điều dưỡng viên phải 
chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ, 
luôn bên cạnh người bệnh an 
ủi, động viên, chia sẻ nỗi đau 
và giúp họ có thêm tinh thần, 
động lực vượt qua bệnh tật. 
Có mắt thấy, tai nghe mới thấu 
hiểu những nhọc nhằn và áp 
lực của các bác sĩ, điều dưỡng 
nơi đây. Điều dưỡng trưởng 
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Đoàn Thị Thanh chia 
sẻ: 17 năm gắn bó với nghề 
điều dưỡng, tôi cũng như nhiều 
đồng nghiệp khác trong Khoa 
đã trải qua rất nhiều áp lực, vất 
vả. Bởi đây là khoa “đầu sóng 
ngọn gió” thường xuyên tiếp 

xúc với người bệnh ở ranh giới 
sinh tử. Có lúc người thân của 
người bệnh chưa thấu hiểu, bức 
xúc còn to tiếng, quát mắng. 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 
mỗi cán bộ trong Khoa có 2 - 
3 ngày trực/tuần, 1 ngày trực 
xuyên suốt 24 giờ. Ngày cao 
điểm dịp lễ, tết, lượng bệnh 
nhân đông, áp lực với chúng 
tôi càng lớn. Có buổi trực trong 

bệnh viện, thiết bị công nghệ 
đã đo 1 điều dưỡng đi được hơn 
20.000 bước chân. Khó khăn, 
vất vả khó có thể kể hết song 
đứng trước người bệnh, chúng 
tôi biết mình phải vượt lên trên 
hết để nhanh chóng cứu sống, 
giúp họ vượt qua nguy kịch.

Chiếm số đông trong nhân 
lực ngành y tế, điều dưỡng là 
người đầu tiên tiếp xúc với người 

bệnh. Họ phải trải qua nhiều áp 
lực, vất vả. Thế nhưng, bằng 
lương tâm và trách nhiệm, coi 
người bệnh như người thân, 
tận tụy, dốc sức chăm sóc, 
rất nhiều điều dưỡng đã để lại 
hình ảnh đẹp với người bệnh và 
người nhà bệnh nhân, góp phần 
tôn vinh thêm vẻ đẹp “lương y 
như từ mẫu”.

Những người “làm dâu trăm họ”
Làm việc với cường độ cao, tiếp xúc với đa dạng bệnh nhân, có khi phải chăm sóc toàn diện hay 

thức trắng đêm theo dõi các chỉ số sinh tồn, song vượt lên tất cả khó khăn, các điều dưỡng viên 
vẫn luôn tận tâm chăm sóc, động viên giúp người bệnh vượt lên nỗi đau bệnh tật. Họ được ví vui 
là những người “làm dâu trăm họ”. HOÀNG LANH

Điều dưỡng Trương Thanh Tùng phát thuốc cho bệnh nhân.

Phóng viên: Kỳ họp thứ sáu 
là kỳ họp thường lệ giữa năm, 
xin đồng chí cho biết những nội 
dung quan trọng của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: 
Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, 
trên cơ sở xem xét 4 nhóm 
vấn đề: Xem xét, thảo luận 6 
báo cáo của UBND tỉnh; các 
tờ trình và dự thảo nghị quyết 
của UBND tỉnh trình kỳ họp; 5 
báo cáo của các ngành khối nội 
chính; các tờ trình, báo cáo của 
Thường trực HĐND tỉnh và các 
ban HĐND tỉnh. Kỳ họp sẽ tập 
trung thảo luận, đánh giá sâu 
sắc, toàn diện tình hình kinh tế 
- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 
tháng đầu năm 2023; chỉ rõ tồn 
tại, hạn chế và những nguyên 
nhân chủ quan, khách quan. 
Đồng thời, trên cơ sở dự báo 
tình hình, những thời cơ, thuận 
lợi và khó khăn, thách thức 
trong thời gian tới để xem xét, 
quyết định, bổ sung các chỉ tiêu 
cơ bản và những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu; ban hành một số 
cơ chế, chính sách quan trọng 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh nhằm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị năm 2023 và 
những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem 
xét báo cáo tổng hợp ý kiến, 
kiến nghị của cử tri và các báo 

cáo về kết quả giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri; kết 
quả thực hiện lời hứa khi trả 
lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm 
của 6 thủ trưởng các sở, ngành; 
báo cáo giám sát chuyên đề 
của các ban HĐND tỉnh, HĐND 
tỉnh sẽ dành thời gian thỏa 
đáng tiến hành chất vấn thủ 
trưởng các sở, ngành, thành 
viên UBND tỉnh về những vấn 
đề được đông đảo cử tri và 
nhân dân đặc biệt quan tâm.

Phóng viên: Công tác chuẩn 
bị cho kỳ họp đến nay đã được 
thực hiện như thế nào, thưa 
đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: 
Căn cứ quy định của pháp 
luật, thực hiện chủ trương chỉ 
đạo của Trung ương, Tỉnh ủy 
và nghị quyết về kế hoạch tổ 
chức các kỳ họp thường lệ năm 
2023, Thường trực HĐND tỉnh 
phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn rà 
soát, chuẩn bị từ sớm nội dung 
các cơ chế, chính sách cần 
trình HĐND tỉnh; sớm tổ chức 
hội nghị thống nhất dự kiến 
nội dung, chương trình kỳ họp. 
Trên cơ sở đó, Thường trực 
HĐND tỉnh quyết định phân 
công các ban HĐND tỉnh và 
các cơ quan liên quan chuẩn bị 
nội dung, tài liệu kỳ họp. Giao 
các ban HĐND tỉnh phụ trách 

các báo cáo, tờ trình, dự thảo 
nghị quyết thuộc lĩnh vực của 
ban để phối hợp chặt chẽ ngay 
từ đầu với các cơ quan chủ trì 
soạn thảo chuẩn bị chu đáo, 
bảo đảm chất lượng. Chỉ đạo 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và HĐND tỉnh phối hợp với 
Văn phòng UBND tỉnh, các cơ 
quan chuyên môn của UBND 
tỉnh trao đổi thông tin, tài liệu 
phục vụ kỳ họp.

Kỳ họp lần này, Thường 
trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và HĐND tỉnh tham mưu, 
chuẩn bị chu đáo các điều kiện 
tổ chức kỳ họp bảo đảm đúng 
luật; trong đó, chú trọng thực 
hiện hiệu quả “kỳ họp không 
giấy tờ” từ việc gửi tài liệu, điểm 
danh, biểu quyết, đăng ký chất 
vấn... nhằm tạo tính chuyên 
nghiệp cho đại biểu, góp phần 
chuyển đổi số, nâng cao chất 
lượng hoạt động của HĐND 
tỉnh.

Phóng viên: Thưa đồng chí, 
tại kỳ họp này những nhóm vấn 
đề nào sẽ được đưa ra chất vấn 
và cần có yêu cầu gì với người 
chất vấn và người trả lời chất 
vấn?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: 
Tại kỳ họp này, trên cơ sở tổng 
hợp đề xuất chất vấn của các 
ban, các tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND tỉnh, ý kiến phản 
ánh và kiến nghị của cử tri và 
nhân dân trong tỉnh, Thường 
trực HĐND tỉnh dự kiến và trình 
HĐND tỉnh lựa chọn các nhóm 
vấn đề trong các lĩnh vực để 
chất vấn: nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, công thương, 
y tế, lao động - thương binh 
và xã hội, văn hóa, thể thao 
và du lịch... Việc chất vấn và 
trả lời chất vấn phải bảo đảm 
theo đúng quy định của pháp 
luật, minh bạch, công khai, dân 
chủ với tinh thần cầu thị, thẳng 
thắn, trách nhiệm cao. Phiên 
chất vấn sẽ được truyền hình 
trực tiếp, công khai tới cử tri 
và nhân dân trong tỉnh để theo 
dõi, giám sát. Đối với từng vấn 
đề chất vấn, không chỉ người 
được chọn trả lời chất vấn mà 
thủ trưởng các sở, ngành khác 
cũng cùng tham gia trả lời về 
những vấn đề có trách nhiệm 
liên quan; vấn đề chất vấn sẽ 
được bám sát và đi đến cùng 
nhằm giải quyết những vấn đề 
thực tiễn một cách thiết thực 
và hiệu quả nhất, đáp ứng yêu 
cầu và nguyện vọng hợp pháp, 
chính đáng của cử tri và nhân 
dân.        

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2021 
- 2026, HĐND tỉnh quyết tâm 
đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất 
lượng hoạt động. Tại kỳ họp thứ 

sáu, quyết tâm này được cụ thể 
hóa như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt 
động của HĐND tỉnh đã có 
nhiều đổi mới về phương thức, 
cách thức tổ chức hoạt động. 
HĐND tỉnh đã bám sát các chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và 
nghị quyết của cấp ủy, cụ thể 
hóa thành các nghị quyết, ban 
hành cơ chế, chính sách, các 
biện pháp thiết thực, khả thi, 
phù hợp với điều kiện và tình 
hình thực tế của địa phương. 
Kỳ họp này Thường trực HĐND 
tỉnh chú trọng nâng cao chất 
lượng kỳ họp theo hướng nâng 
cao chất lượng chuẩn bị các 
báo cáo, dự thảo nghị quyết, 
khắc phục tình trạng chậm gửi 
hồ sơ, tài liệu, kiên quyết không 
trình những nội dung chưa bảo 
đảm chất lượng, chưa tuân thủ 
quy trình, bảo đảm nghị quyết 
được ban hành phát huy hiệu 
lực, hiệu quả. Đề cao hoạt động 
giám sát tại kỳ họp; các báo cáo 
được trình bày tóm tắt, dành 
thời gian thỏa đáng để đại biểu 
thảo luận, phát biểu, chất vấn 
và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Có 
những nội dung sẽ được tái chất 
vấn từ kỳ họp trước để làm rõ 
trách nhiệm thủ trưởng các sở, 
ngành, giải quyết triệt để những 
vấn đề cử tri và nhân dân quan 
tâm.

Phóng viên: Để nghị quyết 
của HĐND tỉnh sau ban hành 
sớm đi vào cuộc sống và phát 
huy hiệu quả, đồng chí có 
những lưu ý gì?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: 
Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ 
giao Thường trực HĐND tỉnh, 
các ban HĐND, tổ đại biểu, 
đại biểu HĐND tỉnh phối hợp 
triển khai, giám sát việc thực 
hiện nghị quyết; báo cáo với 
cử tri trong tỉnh về kết quả kỳ 
họp. HĐND tỉnh đề nghị UBND 
tỉnh cụ thể hóa nghị quyết của 
HĐND tỉnh thành các quy định, 
chính sách, kế hoạch, hướng 
dẫn cụ thể để triển khai thực 
hiện, bảo đảm kịp thời, hiệu 
quả, đúng quy định. Đề nghị 
Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tiếp tục 
tuyên truyền sâu rộng, tạo sức 
lan tỏa về nội dung kỳ họp; cổ 
vũ, vận động đoàn viên, hội 
viên và các tầng lớp nhân dân 
phát huy tinh thần đoàn kết, ý 
chí tự lực, tự cường, khát vọng 
vươn lên, thực hiện tốt các chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tích 
cực tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước, chung sức cùng 
cấp ủy, chính quyền hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 
2023.

Phóng viên: Xin trân trọng 
cảm ơn đồng chí!

Trong các ngày từ 10 - 12/7, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ sáu để xem xét, quyết định nhiều 
vấn đề quan trọng của tỉnh. Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Thành, 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về các nội dung liên quan đến kỳ họp.

THU HIỀN 
(thực hiện)

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra thực tế 
tuyến đường 221D từ ngã ba Đông Long đến đê số 6 qua địa bàn xã Đông Long (Tiền Hải).

Ông Trần Ngọc Oanh, xã Đông Lâm (Tiền Hải)
Hiện nay, tuyến y tế cơ sở còn 

thiếu y bác sĩ, cơ sở vật chất của các 
trạm y tế đã xuống cấp, chưa được tu 
bổ, nâng cấp, việc khám chữa bệnh 
cho nhân dân gặp nhiều khó khăn. 
Chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành 
cần quan tâm xây dựng, đầu tư cơ sở 
vật chất và biên chế đủ y bác sĩ cho 
trạm y tế xã.

Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị 
ngành điện cần có giải pháp khắc 

phục hoặc có thông báo sớm khi thực hiện cắt điện luân 
phiên để người dân và doanh nghiệp có sự chủ động, tránh 
làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Ông Bùi Ngọc Thuấn, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư)
Toàn tỉnh có trên 40 xã ở các 

huyện, thành phố được lựa chọn hỗ 
trợ lắp đặt hệ thống đèn điện năng 
lượng mặt trời với số tiền gần 3,5 tỷ 
đồng để thực hiện chương trình “Thắp 
sáng đường quê” trong xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đến 
nay, 14 xã đã thực hiện việc lắp đặt 
đèn điện năng lượng mặt trời được 
37,22km trên tổng số 160,7km đăng 
ký. Chương trình đã góp phần thay đổi 

diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho người dân, gắn với tiêu chí điện sáng nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, 
giảm tai nạn giao thông. Các địa phương rất phấn khởi đón 
nhận chương trình, nhân dân đã hưởng ứng, tích cực đóng 
góp nguồn kinh phí đối ứng cho xã tổ chức lắp đặt hệ thống 
chiếu sáng trên các tuyến đường. Song hiện nay một số địa 
phương ứng kinh phí ra lắp hệ thống đèn điện chiếu sáng đã 
xong từ lâu mà kinh phí hỗ trợ theo quy định chưa được nhận. 
Chúng tôi mong tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan 
bố trí kinh phí cho các xã, nhất là các xã đã triển khai lắp hệ 
thống đèn điện chiếu sáng.


